



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า โทร ๐ ๓๖๓๔ ๓/๔๙๓/-๙
ที่ ทส ๑๖๑๙๑.๒/ก.๑๕๙๙ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม แนะนำและประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมบำรุงรักษา
สวนป่าเดิมและกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้ทุกศูนย์

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ ๕ ที่ ๑๑๐ /๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจติดตาม แนะนำและประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิมและกิจกรรมเพาะ
ชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาเพื่อทราบ สำหรับส่วนส่งเสริมการ
ปลูกป่าและส่วนอำนวยความสะดวกเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายสมศักดิ์ เร่งเพียร)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕

สำเนา

คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๕

ที่ ๑๑๐ /๒๕๕๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม แนะนำและประเมินผลการดำเนินงาน
กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิมและกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

.....

ด้วยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินงาน ตามแผน
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนงานอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตที่ ๑ พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลัก พื้นฟูป่าไม้ กิจกรรม
บำรุงรักษาสวนป่าเดิม และกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ของหน่วยงานในสังกัดและใน
กำกับ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
ติดตาม แนะนำ และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิมและกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ประธาน
๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า กรรมการ
๓. หัวหน้าฝ่ายเพาะชำกล้าไม้ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า กรรมการ
๔. หัวหน้าฝ่ายปลูกป่าภาคเอกชน ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า กรรมการ
๕. หัวหน้าฝ่ายปลูกป่าภาครัฐ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า กรรมการและเลขานุการ
๖. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส่วนอำนวยการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการชุดดังกล่าว ออกไปตรวจติดตาม แนะนำ และประเมินผล
การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ ที่ได้รับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กิจกรรมบำรุงรักษาสวน
ป่าเดิมและกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นระยะๆ แล้วรายงานผลพร้อมความคิดเห็นให้
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ ทราบทุกครั้ง สำหรับค่าใช้จ่ายในการออกไปปฏิบัติงาน
ให้เบิกจ่ายจากแผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตที่ ๑ พื้นที่ป่าไม้ได้รับการ

/กิจกรรม...

บริหารจัดการ กิจกรรมหลัก ฟื้นฟูป่าไม้ กิจกรรมบำรุงรักษาสวนป่าเดิม และ/หรือกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าฟิล์ม ค่าล้างอัด ขยาย ภาพสีหรือสไลด์สี เพื่อใช้ประกอบการรายงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

อำนาจถูกต้อง



(นายจำลอง อุทัยมนตรี)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

(ลงนาม)

สมศักดิ์ เร่งเพียร
(นายสมศักดิ์ เร่งเพียร)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๕